

ที่ อว ๐๖๔๕/๖๒๔๒๗



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
๑ ถนนอุทองนอก เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งยกเลิกโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑

เรียน อธิบดีกรม/อธิการบดี/ผู้ว่าการ/ปลัดกระทรวง/ผู้อำนวยการ ทุกแห่ง

ตามที่ หน่วยงานของท่านให้ความสนใจจัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังความทราบแล้ว นั้น เนื่องจากดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครแล้ว มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมน้อยกว่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำเป็นต้องยกเลิกการจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายเงินจากคลังที่สามารถลดความเสี่ยงจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” รุ่นที่ ๑ ดังกล่าว จึงขอให้ท่านเข้ารับการฝึกอบรม ในรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมซีวินเดอแบงค็อก กรุงเทพมหานคร โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวรวิศรา วัตสิงห์ โทรมือถือ ๐๘ ๕๘๓๐ ๒๔๒๔ Line : @774gnsza

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานุจน์ ศรีวิบูลย์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๘๕ ๘๓๐ ๒๔๒๔